



กรมประชาสงเคราะห์
วันที่ 18/1/2548
วันที่ 18/1/2548
วันที่ 18/1/2548

ที่ สกอท.14.002/48

15 มกราคม 2548

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากมหาวิบัติภัยภาคใต้

① เรียน ท่านผู้มีเกียรติ

จากมหันตภัยธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์ถล่มจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ประสบภัยบาดเจ็บ สูญหาย เสียชีวิตและทรัพย์สินที่ประมาณค่ามิได้ จากการที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตจังหวัดที่ประสบภัย เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีผลในระยะยาว โดยเฉพาะกับชุมชนของพี่น้องมุสลิม ซึ่งมีทั้งคนชรา หญิงหม้าย และเด็กกำพร้าที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากในด้านที่อยู่อาศัย การประกอบสัมมาอาชีพ และการศึกษา

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ได้หารือร่วมกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต เห็นควรให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภัยในครั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อขอรับบริจาคเงินเพื่อการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชีสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หมายเลขบัญชี 812-1-72327-2 ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ และประสานขอรับใบเสร็จรับเงินหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายไพศาล พรหมยงค์ เลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โทร. 0-2817-3152, 0-2817-2793, 0-2817-2042-43 ในวันเวลาราชการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จักขอขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ท้ายนี้ขอเอกองค์อัลลอฮ์ ชูบฮานาสุวาตาอาลา ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาต่อท่านและครอบครัวตลอดไป

② ที่ นร 0201/ว 024

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายอิสริย์ ศิลเดชะ)
ร.ลนภ.
18 ม.ค. 48

ด้วยสalamและดูอา

(นายแอ กิ่งเล็ก)

ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขานุการกรม
รับที่ 075
วันที่ 18 ม.ค. 48
เวลา 13.15 น.



จดหมายข่าว คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติที่ประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบถึงมหากภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์ "สึนามิ" ที่ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปกว่าแสนคนในชั่วพริบตา ประชาชนตามชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียต่างได้รับความเสียหายอย่างไม่เคยพบมาก่อนทั้ง อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ บังคลาเทศ หรือแม้แต่ประเทศโซมาเลียที่ตั้งอยู่ตอนปลายของทวีปแอฟริกาและอยู่ไกลจากศูนย์กลางของจุดเริ่มต้นถึง 5,000 ไมล์ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวจนทำให้เกิดคลื่นยักษ์ครั้งนี้วัดได้ 9.1 ริกเตอร์ เป็นความรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้น มหากภัยพิบัติเช่นนี้เป็นอุบัติการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงแม้มนุษย์จะอวดอ้างว่ามีความเจริญทางเทคโนโลยีแค่ไหนก็ตามที่ ถึงแม้ว่าจะมีมหาอำนาจบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา พยายามจะอวดอ้างสรรพคุณว่ามีเครื่องมือที่สามารถเตือนภัยเพื่อป้องกันเหตุร้ายได้ นั่นก็เป็นเพียงคำอวดอ้างหลังจากเกิดภัยพิบัติแล้ว ส่วนความจริงจะเป็นผลแค่ไหนคงยืนยันไม่ได้ แต่ในส่วนของผู้ที่มิศรัทธาแล้วถือว่ามหากภัยพิบัติครั้งนี้เป็นการทดสอบหรือบาลาก็ได้ แต่ที่แน่ๆ นั้นเป็นสัญญาณเตือนจากอัลลอฮ์ซุบฮานฮูว่าดาอาลาต่อบ่าวของพระองค์ ถ้าพิจารณาด้วยสติปัญญาที่พระองค์มอบให้แล้วไม่ว่าจะในมุมมองไหนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้แล้ว แต่นั่นก็มาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน **ซูเราะฮ์อิรรัม อายะฮ์ที่ 41** ว่า "การบ่อนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนื่องด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่ได้ทำไว้ เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาได้ล้มราบส่วนที่พวกเขาได้ทำไว้ โดยหวังที่จะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัว" มนุษย์ได้หนีออกจากหลักการศาสนา เห็นความผิดเป็นเรื่องธรรมดา มนุษย์ทำลายธรรมชาติ มนุษย์ได้ทดลองอาวูรมหาประลัยใต้ทะเลและใต้พื้นดิน กระทั่งพื้นโลกมีรอยปริ้ว จำเป็นที่เหล่าผู้ศรัทธาจะต้องหยุดประพฤติในสิ่งที่ขัดต่อหลักการ และร่วมกันต่อต้านการทำลายล้างโดยอธรรม

ถึงแม้ว่าข่าวมหากภัยพิบัติจะกลบปิดข่าวสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้ ก็คงจะเป็นเพียงชั่วคราวเพราะความวุ่นวายต่าง ๆ ยังมิได้ทุเลาลง การจับ 4 อูस्ताซ และประกาศจับ นายสะแปอิง บาชอ โดยระบุว่า เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีรูปถัดมาที่จะกลายเป็นนิยายลวงโลกหรือเป็นเรื่องจริงที่รัฐบาลตามหามานานก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าพิจารณาแล้วคงไม่ใช่ความบังเอิญที่การจับ 4 อูस्ताซจะมากเกิดในช่วงของการที่จะมีการสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการอิสระกรณีสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบที่มี **นายพิเชษฐ์ สุนทรวาทิน** เป็นประธาน หรือจะเป็นช่วงที่การแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งกำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้าย เรตติ้งของคะแนนเสียงกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ทำให้ผลสรุปการตรวจสอบกรณีตากใบชุดที่รัฐบาลตั้งขึ้นซึ่งขัดแย้งกับชุดของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดของคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้ วุฒิสภา และผลสรุปของชุดคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่มี **นายอิหมรอน ชำสุรีย์** เป็นประธานฯ ก็คงต้องดูกันต่อไปว่า ผลสรุปของคณะใดจะมีหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่ากัน ความจริงต่าง ๆ ที่จะปรากฏขึ้นถึงจะช้าหนอยก็ยังดีกว่าวนเวียนอยู่กับความเท็จตลอดไป

ข่าวคราวความสูญเสียของทหารสหรัฐที่ฐานทัพ "มาเรช" ในเมืองโมซูล ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือของอิรัก ทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคน สร้างความตกใจตอกกองกำลังต่าง ๆ ในอิรักเป็นอย่างยิ่ง เพราะฐานทัพดังกล่าวถือว่าเป็นที่ ๆ ปลอดภัยที่สุดของกองทัพสหรัฐในอิรัก แต่กลับถูกระเบิดกลางวันแสบ ๆ และจับมือใครดมไม่ได้ ความเสียหายของสหรัฐอย่างต่อเนื่องในอิรักทำให้สหรัฐต้องเร่งหาหนทางจัดตั้งรัฐบาลอิรักที่ภักดีให้ได้โดยเร็วเพื่อจะได้หาข้ออ้างในการถอยทัพออกอย่างไม่เสียหน้า เพราะถ้าชินอยู่ต่อไปมีแต่จะเปลืองตัว ขนาดใช้กอง

กำลังกว่า 12,000 นาย เข้าถล่มเมืองพัลลวจาร์เมื่อเดือนก่อนยังจับกองกำลังต่อต้านไม่ได้ซักคนมีแค่ศพชาวบ้าน
ผู้บริสุทธิ์เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จเท่านั้นเอง

อีกไม่กี่วันจะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยก็คงจะเป็นดรรชนีชี้วัดความนิยมในตัวท่านนายกฯ
ทักษิณ ชินวัตร ได้อย่างชัดเจนว่าจะได้รับความไว้วางใจในระดับไหน ตรงนั้นคงไม่สำคัญเท่ากับว่าในอนาคตสังคม
มุสลิมจะมี ส.ส. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกของรัฐบาลในสมัยหน้าหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกมุสลิมเหล่านั้นจะทำหน้าที่
เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องมุสลิมเหมือนในอดีตหรือว่าจะนั่งเงียบรักษาเก้าอี้แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นการเลือกตั้ง
ครั้งนี้พี่น้องมุสลิมทุกคนต้องสำนึกถึงข้อนี้ให้ดี มิเช่นนั้นโอกาสต่าง ๆ ที่มีน้อยอยู่แล้วก็จะหดหายไปอย่างน่าเสียดาย
ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเกือบสามล้านคน ซึ่งในจำนวนนั้นมีคนไทยรวมอยู่ด้วย
เกือบหนึ่งหมื่นคน ที่ได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญที่ทรงเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮาน่าฮูวาตาอาลา ในการประกอบพิธีฮัจญ์
ในปีนี้ ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นานา ก็ให้ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเทียบกับผลบุญที่จะได้รับ แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าให้นิ่งเฉยกับการเอารัดเอาเปรียบหรือการทุจริตของผู้เกี่ยวข้อง หลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เกี่ยวข้องคงต้อง
กลับมาสะสางคดีบัญชีถลกหนังกระชากหน้ากากให้สังคมได้รับทราบ จะได้ไม่มีปัญหาในปีต่อไป หวังว่า อาจารย์
ประเสริฐ มินิ และ อาจารย์ประวิทย์ มณีดำ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ไปทำหน้าที่ในปี
นี้คงมีข้อมูลดี ๆ กลับมา และขอให้คุณทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงเพื่อทำอามัลอิบาเดาะห์ที่ยิ่งใหญ่และได้
ฮัจญ์ที่มีบุญกลับมาทุกคน (รายละเอียดเพิ่มเติมของข่าวดังกล่าวหาอ่านได้จากหนังสือพิมพ์มุสลิมไทย)

กิจกรรมของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2547

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2547 นายวินัย สมะฮูน รองประธานฯ ร่วมกับกรรมการกลางอิสลามฯ
อีกหลายท่าน ได้ร่วมกับ ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ กองทัพบก จัดอบรม โครงการ "วิทยากรรักษาความมั่นคง
แบบบูรณาการ" โดยมีผู้นำศาสนาและนายทหารอีกกว่าแปดสิบนาย รวม 120 ท่าน ณ โรงแรมอลิซาเบธ
สะพานควาย กทม. เพื่อเป็นการจัดเตรียมวิทยากรที่เลี้ยงดูดูแลเยาวชนที่จะมาฝึกอาชีพจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี นายไพศาล พรหมยงค์ นายประเสริฐ มินิ และ นายสมาน อาดัม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

รายละเอียดโครงการมัสยิดเพื่อสังคม

จากปัญหาที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีองค์ประกอบของปัญหามากมาย หนึ่งในหลาย
ปัญหามีเรื่องของการขาดการศึกษาและความยากจนที่เป็นเหตุให้เยาวชนขาดโอกาสและถูกชักจูงไปทำในสิ่งที่ขัดทั้ง
หลักการและกฎหมาย ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ในด้านต่าง ๆ โครงการมัสยิดเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวง
กลาโหม ที่ได้รับมอบหมายให้กองทัพบก โดยส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ ที่มี พลโทจงศักดิ์ พานิชกุล เป็น
ผู้อำนวยการ ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มีอาจารย์วินัย สมะฮูน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะจัดจ้างแรงงานที่เป็นเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,000 อัตรา จึงได้เริ่มต้นด้วยการจัด
โครงการนำร่อง 500 คน และเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยนำเยาวชนเหล่านั้นมาฝึกอบรมอาชีพและความรู้ด้านอื่น ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานเป็นเวลา 45 วัน
ในเขตกรุงเทพฯ ส่วนอาชีพที่นำมาฝึกนั้นมีหลากหลายสาขา เช่น ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง การเกษตร ฯลฯ
ขึ้นอยู่กับความต้องการของเยาวชน และการนำมาฝึกอาชีพในครั้งนี้ได้จัดให้เยาวชนเหล่านั้นใช้ชีวิตในมัสยิดที่จัดไว้
เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในวิถีชีวิตที่ต่างกันอย่างลึกซึ้งโดยมีวิทยากรที่เลี้ยงที่เป็นทั้งทหารและผู้นำศาสนาที่ได้รับการ
อบรมเพื่อนำมาก่อนแล้ว

โครงการดังกล่าวนี้คาดว่าจะเริ่มประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548 และคาดหวังว่าจะเป็นโครงการ
ร่วมระหว่างกองทัพบกกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่สามารถสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาที่กำลัง
เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง และถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



จดหมายข่าว คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติที่ประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบถึงมหากภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์ "สึนามิ" ที่ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปกว่าแสนคนในชั่วพริบตา ประชาชนตามชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียต่างได้รับความเสียหายอย่างไม่เคยพบมาก่อนทั้ง อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ บังคลาเทศ หรือแม้แต่ประเทศโซมาเลียที่ตั้งอยู่ตอนปลายของทวีปแอฟริกาและอยู่ไกลจากศูนย์กลางของจุดเริ่มต้นถึง 5,000 ไมล์ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวจนทำให้เกิดคลื่นยักษ์ครั้งนี้วัดได้ 9.1 ริกเตอร์ เป็นความรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้น มหากภัยพิบัติเช่นนี้เป็นอุบัติการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงแม้มนุษย์จะรอดอ้างว่ามีความเจริญทางเทคโนโลยีแค่ไหนก็ตามที่ ถึงแม้ว่าจะมีมหาอำนาจบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา พยายามจะรอดอ้างสรรพคุณว่ามีเครื่องมือที่สามารถเตือนภัยเพื่อป้องกันเหตุร้ายได้ นั่นก็เป็นเพียงคำรอดอ้างหลังจากเกิดภัยพิบัติแล้ว ส่วนความจริงจะเป็นผลแค่ไหนคงยืนยันไม่ได้ แต่ในส่วนของผู้ที่มิศรัทธาแล้วถือว่ามหากภัยพิบัติครั้งนี้เป็นการทดสอบหรือบาลาก็ได้ แต่ที่แน่ๆ นั้นเป็นสัญญาณเตือนจากอัลลอฮ์ชูปยานฮูวาตอาลาตอเบาของพระองค์ ถ้าพิจารณาด้วยสติปัญญาที่พระองค์มอบให้แล้วไม่ว่าจะในมุมมองไหนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลานี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้แล้ว แต่นั่นก็มาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน **ซูเราะฮ์อิรุม** **อายะฮ์ที่ 41** ว่า "การบ่อนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนื่องด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่ได้ทำไว้ เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาได้ลิ้มรสบางส่วนที่พวกเขาได้ทำไว้ โดยหวังที่จะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัว" มนุษย์ได้หนีออกจากหลักการศาสนา เห็นความผิดเป็นเรื่องธรรมดา มนุษย์ทำลายธรรมชาติ มนุษย์ได้ทดลองอาวรัมหาประลัยได้ทะเลและใต้พื้นดิน กระทั่งพื้นโลกมีรอยปริ้วร่ำ จำเป็นที่เหล่าผู้ศรัทธาจะต้องหยุดประพฤติในสิ่งที่ขัดต่อหลักการ และร่วมกันต่อต้านการทำลายล้างโดยอธรรม

ถึงแม้ว่าข่าวมหากภัยพิบัติจะกลบปิดข่าวสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้ ก็คงจะเป็นเพียงชั่วคราวเพราะความวุ่นวายต่าง ๆ ยังมิได้ทุเลาลง การจับ 4 อูस्ताซ และประกาศจับ **นายสะเป็ง บาซอ** โดยระบุว่ากันว่าที่นายกรัฐมนตรีรัฐปัตตานีจะกลายเป็นนิยายลวงโลกหรือเป็นเรื่องจริงที่รัฐบาลตามหามานานก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าพิจารณาแล้วคงไม่ใช่ความบังเอิญที่การจับ 4 อูस्ताซจะมาเกิดในช่วงของการที่จะมีการสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการอิสระกรณีสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบที่มี **นายพิเชษฐ์ สุนทรพิพิธ** เป็นประธาน หรือจะเป็นช่วงที่การแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งกำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้าย เรตติ้งของคะแนนเสียงกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ทำให้ผลสรุปการตรวจสอบกรณีตากใบชุดที่รัฐบาลตั้งขึ้นซึ่งขัดแย้งกับชุดของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้ วุฒิสภา และผลสรุปของชุดคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่มี **นายอิหมรอน ชำสุรีย์** เป็นประธานฯ ก็คงต้องดูกันต่อไปว่า ผลสรุปของคณะใดจะมีหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่ากัน ความจริงต่าง ๆ ที่จะปรากฏขึ้นถึงจะช้าหน่อยก็ยังดีกว่าวนเวียนอยู่กับความเท็จตลอดไป

ข่าวคราวความสูญเสียของทหารสหรัฐที่ฐานทัพ "มาเรช" ในเมืองโมซูล ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือของอิรัก ทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคน สร้างความตกใจตกอกกำลังต่าง ๆ ในอิรักเป็นอย่างมาก เพราะฐานทัพดังกล่าวถือว่าเป็นที่ ๆ ปลอดภัยที่สุดของกองทัพสหรัฐในอิรัก แต่กลับถูกระเบิดกลางวันแสก ๆ และจับมือใครดมไม่ได้ ความเสียหายของสหรัฐอย่างต่อเนื่องในอิรักทำให้สหรัฐต้องเร่งหาหนทางจัดตั้งรัฐบาลอิรักที่ภักดีให้ได้โดยเร็วเพื่อจะได้หาข้ออ้างในการถอยทัพออกอย่างไม่เสียหน้า เพราะถ้าชินอยู่ต่อไปมีแต่จะเปลืองตัว ขนาดใช้กอง

กำลังกว่า 12,000 นาย เข้าถล่มเมืองพัลลูจาร์เมื่อเดือนก่อนยังจับกองกำลังต่อต้านไม่ได้ซักคนมีแต่ศพชาวบ้าน
ผู้บริสุทธิ์เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จเท่านั้นเอง

อีกไม่กี่วันจะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยก็คงจะเป็นดรชนิชีวิตความนิยมในตัวท่านนายกฯ
ทักษิณ ชินวัตร ได้อย่างชัดเจนว่าจะได้รับความไว้วางใจในระดับไหน ตรงนั้นคงไม่สำคัญเท่ากับว่าในอนาคตสังคม
มุสลิมจะมี ส.ส. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาบดีของรัฐบาลในสมัยหน้าหรือไม่ ถ้ามีเสนาบดีมุสลิมเหล่านั้นจะทำหน้าที่
เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องมุสลิมเหมือนในอดีตหรือว่าจะนั่งเงิบรักษาเก้าอี้แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นการเลือกตั้ง
ครั้งนี้พี่น้องมุสลิมทุกคนต้องสำนึกถึงข้อนี้ให้ดี มิเช่นนั้นโอกาสต่าง ๆ ที่มีน้อยอยู่แล้วก็จะหดหายไปอย่างน่าเสียดาย

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเกือบสามล้านคน ซึ่งในจำนวนนั้นมีคนไทยรวมอยู่ด้วย
เกือบหนึ่งหมื่นคน ที่ได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญที่ทรงเกียรติของอัลลอฮ์ชุบฮานาฮูว่าดาอาลา ในการประกอบพิธีฮัจญ์
ในปีนี้ ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นานา ก็ให้ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเทียบกับผลบุญที่จะได้รับ แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าให้หนึ่งเฉยกับการเอารัดเอาเปรียบหรือการทุจริตของผู้เกี่ยวข้อง หลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เกี่ยวข้องคงต้อง
กลับมาสะสางคดีบัญชีถลกหนังกระซอกหน้ากากให้สังคมได้รับทราบ จะได้ไม่มีปัญหาในปีต่อไป หวังว่า **อาจารย์
ประเสริฐ มินิ และ อาจารย์ประวิทย์ มณีคำ** ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ไปทำหน้าที่ในปีนี้
คงมีข้อมูลดี ๆ กลับมา และขอ دعاให้ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงเพื่อทำอามัลอาบิดะห์ที่ยิ่งใหญ่และได้
ฮัจญ์ที่มีบุญกลับมาทุกคน (รายละเอียดเพิ่มเติมของข่าวดังกล่าวหาอ่านได้จากหนังสือพิมพ์มุสลิมไทย)

กิจกรรมของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2547

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2547 นายวินัย สมะฮอน รองประธานฯ ร่วมกับกรรมการกลางอิสลามฯ
อีกหลายท่าน ได้ร่วมกับ ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ กองทัพบก จัดอบรม โครงการ "วิทยากรรักษาความมั่นคง
แบบบูรณาการ" โดยมีผู้นำศาสนาและนายทหารอีกกว่าแปดสิบนาย รวม 120 ท่าน ณ โรงแรมลิซาเบธ
สะพานควาย กทม. เพื่อเป็นการจัดเตรียมวิทยากรที่เลี้ยงดูแลเยาวชนที่จะมาฝึกอาชีพจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี นายไพศาล พรหมยงค์ นายประเสริฐ มินิ และ นายสมาน อาดัม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

รายละเอียดโครงการมัสยิดเพื่อสังคม

จากปัญหาที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีองค์ประกอบของปัญหามากมาย หนึ่งในหลาย
ปัญหามีเรื่องของการขาดการศึกษาและความยากจนที่เป็นเหตุให้เยาวชนขาดโอกาสและถูกชักจูงไปทำในสิ่งที่ขัดทั้ง
หลักการและกฎหมาย ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ในด้านต่าง ๆ โครงการมัสยิดเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวง
กลาโหม ที่ได้รับมอบหมายให้กองทัพบก โดยส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ ที่มี พลโทจงศักดิ์ พานิชกุล เป็น
ผู้อำนวยการ ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มีอาจารย์วินัย สมะฮอน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะจัดจ้างแรงงานที่เป็นเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,000 อัตรา จึงได้เริ่มต้นด้วยการจัด
โครงการนำร่อง 500 คน และเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยนำเยาวชนเหล่านั้นมาฝึกอบรมอาชีพและความรู้ด้านอื่น ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานเป็นเวลา 45 วัน
ในเขตกรุงเทพฯ ส่วนอาชีพที่นำมาฝึกนั้นมีหลากหลายสาขา เช่น ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง การเกษตร ฯลฯ
ขึ้นอยู่กับความต้องการของเยาวชน และการนำมาฝึกอาชีพในครั้งนี้ได้จัดให้เยาวชนเหล่านี้ใช้ชีวิตในมัสยิดที่จัดไว้
เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในวิถีชีวิตที่ต่างกันอย่างลึกซึ้งโดยมีวิทยากรที่เลี้ยงที่เป็นทั้งทหารและผู้นำศาสนาที่ได้รับการ
อบรมเพื่องานนี้มาก่อนแล้ว

โครงการดังกล่าวนี้คาดว่าจะเริ่มประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548 และคาดหวังว่าจะเป็นโครงการ
ร่วมระหว่างกองทัพบกกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่สามารถสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาที่กำลัง
เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง และถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วันที่ 6-10 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการสอบสวนกรณีสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบ ที่คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ตั้งขึ้น โดยมี นายอิมรอน ชำสุรีย์ เป็นประธาน และคณะรวม 10 คน ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสอบถามความจริงอย่างละเอียด โดยได้พบกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บาดเจ็บ ญาติผู้เสียชีวิต ผู้ถูกดำเนินคดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ผลสรุปที่ได้มา ยังมีหลายประเด็นที่ขัดแย้งกับผลสรุปของคณะกรรมการสอบสวนที่มี นายพิเชษฐ สุนทรพิพิธ เป็นประธาน ผลสรุปของคณะกรรมการกลางอิสลามฯ จะนำเสนอให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

วันที่ 14 ธันวาคม 2547 นายไพศาล พรหมยงค์ รองเลขาธิการ ไปบรรยายพิเศษพร้อมตอบข้อซักถามกรณีสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักวิชาการและสื่อท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 100 คน

วันที่ 16 ธันวาคม 2547 ท่านเด่น โต๊ะมีนา และ นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากิจการฮาลาล โดยมี ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งร่วมรับทราบโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้วางไว้ในปี พ.ศ. 2548 รวมทั้งของสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลด้วย

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2547 ฝ่ายวิชาการโดย นายมายิด โมหะหมัด ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 3 โดยได้เชิญนักวิชาการจากทั่วประเทศกว่า 50 คน เข้าร่วมรวมทั้งกรรมการกลางอิสลามฯ อีกหลายท่าน ณ โรงแรมพาวีเลียส จังหวัดสงขลา ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักคือเรื่องศาลชาอียะห์, เรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และเรื่อง พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ซึ่งมีข้อสรุปให้ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ต่อไป

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2547 นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ร่วมกับ นายอิมรอน ชำสุรีย์ นายวรารุช สิทธิพิทักษ์ และ นายสาโรช สุกใจดี ได้เดินทางไปตรวจสอบรับรองฮาลาล ณ ประเทศเกาหลี

วันที่ 24 ธันวาคม 2547 ประชุมคณะกลั่นกรองฯ โดยมี นายอรุณ วันแฉะ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการของ ปี พ.ศ. 2548

วันที่ 25 ธันวาคม 2547 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อพิจารณาและรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินการของสถาบันในปี พ.ศ. 2548 โดยได้เชิญคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมหลายท่าน อาทิ คุณสันติ บางอ้อ เลขาธิการสภาพัฒน์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่ากทม. ฯลฯ โดยมีนายไพศาล พรหมยงค์ เป็นประธานฯ

วันที่ 28 ธันวาคม 2547 ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2547 โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2548

วันที่ 28-29 ธันวาคม 2547 คณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยมี นายอิมรอน ชำสุรีย์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยกรรมการกลางอิสลามฯ และคณะรวม 20 คน ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองพร้อมนำของอุปโภคบริโภคกว่าห้าแสนบาท และเงินสดอีกจำนวนหนึ่งเพื่อไปช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมทั้งหาข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย ประธานแอ กิ่งเล็ก ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

จากห้องประชุม ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 มีมติสำคัญ สรุปได้ดังนี้

- มีมติชวนให้ตั้งอนุกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการกลางอิสลามฯ และ ประธานจังหวัด 6 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบร่วมกับฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ขอความร่วมมือไปยังประธานจังหวัดทุกจังหวัดให้ตั้งศูนย์รับความช่วยเหลือ และให้ทุกมัสยิดรับบริจาคโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง

- มีมติให้สรุปผลการสอบกรณีสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบ แล้วเตรียมนำเสนอต่อไป

- มีมติรับหลักการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 ของ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,035,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- อนุมัติให้จัดสัมมนา โครงการ "บทบาทของคณะกรรมการกลางฯ กับกิจการศาสนาและสังคมมุสลิม" โดยมีผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วม และรับผิดชอบโดยฝ่ายเลขาธิการ

- อนุมัติให้จัดสัมมนา โครงการ "เทคนิคการบริหารองค์กรศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมีผู้บริหารมัสยิดในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเข้าร่วม รับผิดชอบโดยฝ่ายทะเบียน และ ฝ่ายเลขาธิการ

- มีมติให้ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งต่อไป (1/2548) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

ผ่านไปแล้วสำหรับการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1425 โดยมี 4 หน่วยงาน วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานจัดงาน รายได้จากการจัดงานจะเหลือหรือไม่คงไม่ใช้เรื่องใหญ่ ขอเพียงงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยก็พอแล้ว แต่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานจะต้องสรุปผลการจัดงานต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ ภายใน 90 วัน และส่งมอบเงินภายใน 120 วัน เพื่อคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการกลางอิสลามฯ 45 ท่าน และประธานจังหวัด 33 ท่าน รวม 78 ท่าน จะได้ดำเนินการคัดเลือกประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ ประจำปี ฮ.ศ. 1426 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานแก่ผู้บริหารในอนาคตต่อไป

สอบถามกันมามากสำหรับกรณีการฟ้องร้องระหว่างจุฬาราชมนตรี ท่านสวัสดิ์ สุมาลัยศักดิ์ กับ นายวินัย สมะออน รองประธานฯ ที่เคยมีการประกาศว่าจะมีการถอนฟ้อง ล่าสุดยังไม่มี การถอนฟ้องแต่ประการใด จากวันที่ศาลนัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 ทนายโจทก์ได้ขอเลื่อนไปพิจารณากันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ก็คงต้องติดตามกันต่อไป

ปี พ.ศ. 2548 การบริหารงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ย่างเข้าสู่ขบวนการปฏิรูปของวาระ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารองค์กรได้รับการสะสางและแก้ไขโดยตลอด ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา การวางบรรทัดฐานในการบริหารอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความโปร่งใสในฐานะองค์กรศาสนาสูงสุดที่เป็นนิติบุคคล ความสามัคคี และความเข้าใจ ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะสามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากพี่น้องมุสลิมในฐานะที่เป็นผู้แทนของทุกคน และพี่น้องทุกท่านสามารถรับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวการบริหารองค์กรได้เป็นประจำ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุทองพลที่ 1 รัชชาพระองค์ คลื่น A.M. 999 และสามารถติดตามรายการ "วิถีอิสลาม" ทาง Modernnine T.V. ทุกเช้าวันศุกร์ เวลา 04.30 - 05.00 น. และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในภาคใต้ จัดตั้งกองทุนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม โดยเฉพาะในส่วนของเด็กกำพร้า โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หมายเลขบัญชี 812-1-72327-2 ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ หรือสอบถามเพิ่มเติมและขอรับใบเสร็จได้ที่ เลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นายไพศาล พรหมยงค์ โทรศัพท์ 0-2817-2793, 0-2817-3152, 0-2817-2042-3 โทรสาร 0-2817-2465

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มกราคม 2548

วันที่ 6-10 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการสอบสวนกรณีสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบ ที่คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ตั้งขึ้น โดยมี นายอิมรอน ชำสุรีย์ เป็นประธาน และคณะรวม 10 คน ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสอบถามความจริงอย่างละเอียด โดยได้พบกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บาดเจ็บ ญาติผู้เสียชีวิต ผู้ถูกดำเนินคดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ผลสรุปที่ได้มายังมีหลายประเด็นที่ขัดแย้งกับผลสรุปของคณะกรรมการสอบสวนที่มี นายพิเชษฐ์ สุนทรพิพิธ เป็นประธาน ผลสรุปของคณะกรรมการกลางอิสลามฯ จะนำเสนอให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

วันที่ 14 ธันวาคม 2547 นายไพศาล พรหมยงค์ รองเลขาธิการ ไปบรรยายพิเศษพร้อมตอบข้อซักถามกรณีสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักวิชาการและสื่อท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 100 คน

วันที่ 16 ธันวาคม 2547 ท่านเด่น โต๊ะมีนา และ นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากิจการฮาลาล โดยมี ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งร่วมรับทราบโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้วางไว้ในปี พ.ศ. 2548 รวมทั้งของสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลด้วย

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2547 ฝ่ายวิชาการโดย นายมายิด โมทะหมัด ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 3 โดยได้เชิญนักวิชาการจากทั่วประเทศกว่า 50 คน เข้าร่วมรวมทั้งกรรมการกลางอิสลามฯ อีกหลายท่าน ณ โรงแรมพาวีเลียน จังหวัดสงขลา ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักคือเรื่องศาลชารีอะห์, เรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และเรื่อง พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ซึ่งมีข้อสรุปให้ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ต่อไป

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2547 นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ร่วมกับ นายอิมรอน ชำสุรีย์ นายวรารุช ลิทธิพิทักษ์ และ นายสาโรช สุดใจดี ได้เดินทางไปตรวจสอบรับรองฮาลาล ณ ประเทศเกาหลี

วันที่ 24 ธันวาคม 2547 ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามฯ โดยมี นายอรุณ วันแฉะ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการของ ปี พ.ศ. 2548

วันที่ 25 ธันวาคม 2547 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อพิจารณาและรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินการของสถาบันในปี พ.ศ. 2548 โดยได้เชิญคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมหลายท่าน อาทิ คุณสันติ บางอ้อ เลขาธิการสภาพัฒนา ดร.วินัย ตะห์ตัน ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่ากทม. ฯลฯ โดยมีนายไพศาล พรหมยงค์ เป็นประธานฯ

วันที่ 28 ธันวาคม 2547 ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2547 โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2548

วันที่ 28-29 ธันวาคม 2547 คณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยมี นายอิมรอน ชำสุรีย์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยกรรมการกลางอิสลามฯ และคณะรวม 20 คน ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองพร้อมนำของอุปโภคบริโภคกว่าห้าแสนบาท และเงินสดอีกจำนวนหนึ่งเพื่อไปช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมทั้งหาข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย ประธานแอ กิ่งเล็ก ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

จากห้องประชุม ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 มีมติสำคัญ สรุปได้ดังนี้

- มีมติชวนให้ตั้งอนุกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการกลางอิสลามฯ และ ประธานจังหวัด 6 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบร่วมกับฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ขอความร่วมมือไปยังประธานจังหวัดทุกจังหวัดให้ตั้งศูนย์รับความช่วยเหลือ และให้ทุกมัสยิดรับบริจาคโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง

- มีมติให้สรุปผลการสอบกรณีสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบ แล้วเตรียมนำเสนอต่อไป

- มีมติรับหลักการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 ของ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,035,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- อนุมัติให้จัดสัมมนา โครงการ "บทบาทของคณะกรรมการกลางฯ กับกิจการศาสนาและสังคมมุสลิม" โดยมีผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วม และรับผิดชอบโดยฝ่ายเลขาธิการ

- อนุมัติให้จัดสัมมนา โครงการ "เทคนิคการบริหารองค์กรศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมีผู้บริหารมัสยิดในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเข้าร่วม รับผิดชอบโดยฝ่ายทะเบียน และ ฝ่ายเลขาธิการ

- มีมติให้ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งต่อไป (1/2548) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

ผ่านไปแล้วสำหรับการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1425 โดยมี ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานจัดงาน รายได้จากการจัดงานจะเหลือหรือไม่คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ ขอเพียงงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยก็พอแล้ว แต่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานจะต้องสรุปผลการจัดงานต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ ภายใน 90 วัน และส่งมอบเงินภายใน 120 วัน เพื่อคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการกลางอิสลามฯ 45 ท่าน และประธานจังหวัด 33 ท่าน รวม 78 ท่าน จะได้ดำเนินการคัดเลือกประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ ประจำปี ฮ.ศ. 1426 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานแก่ผู้บริหารในอนาคตต่อไป

สอบถามกันมามากสำหรับกรณีการฟ้องร้องระหว่างจุฬาราชมนตรี ท่านสวาฮดี สุมาลัยศักดิ์ กับ นายวินัย สมะฮูน รองประธานฯ ที่เคยมีการประกาศว่าจะมีการถอนฟ้อง ล่าสุดยังไม่มีการถอนฟ้องแต่ประการใด จากวันที่ศาลนัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 ทนายโจทก์ได้ขอเลื่อนไปพิจารณากันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ก็คงต้องติดตามกันต่อไป

ปี พ.ศ. 2548 การบริหารงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ย่างเข้าสู่ขวบปีสุดท้ายของวาระ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารองค์กรได้รับการสะสางและแก้ไขโดยตลอด ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา การวางบรรทัดฐานในการบริหารอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความโปร่งใสในฐานะองค์กรศาสนาสูงสุดที่เป็นนิติบุคคล ความสามัคคี และความเข้าใจ ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะสามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากพี่น้องมุสลิมในฐานะที่เป็นผู้แทนของทุกคน และพี่น้องทุกท่านสามารถรับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวการบริหารองค์กรได้เป็นประจำ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ คลื่น A.M. 999 และสามารถติดตามรายการ "วิถีอิสลาม" ทาง Modernnine T.V. ทุกเช้าวันศุกร์ เวลา 04.30 - 05.00 น. และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในภาคใต้ จัดตั้งกองทุนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม โดยเฉพาะในส่วนของเด็กกำพร้า โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หมายเลขบัญชี 812-1-72327-2 ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ หรือสอบถามเพิ่มเติมและขอรับใบเสร็จได้ที่ เลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นายไพศาล พรหมยงค์ โทรศัพท์ 0-2817-2793, 0-2817-3152, 0-2817-2042-3 โทรสาร 0-2817-2465

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

มกราคม 2548